

Hà Nam:

Các cấp Hội chung tay chống dịch

Chỉ trong vài ngày, số ca mắc Covid-19 tại Hà Nam tăng cao, nhất là tại TP Phủ Lý. Các cấp Hội LHPN Hà Nam đã có nhiều hoạt động chung tay chống dịch Covid-19.



Các hoạt động của Hội LHPN TP Phủ Lý (Hà Nam) chung tay chống dịch Covid-19

Theo Sở Y tế Hà Nam, chỉ trong 10 ngày qua, từ ca chỉ điểm ban đầu, Hà Nam đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 diện rộng và phát hiện nhiều ổ dịch Covid-19 trong cộng đồng. Bác sĩ Trương Thanh Phòng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nam cho biết, đến sáng ngày 3/10, Hà Nam đã ghi nhận 398 ca bệnh Covid-19 và đã được Bộ Y tế cấp mã số. Số ca mắc xuất hiện ở nhiều nơi, nhiều đối tượng khác nhau. Trong đó, có hàng trăm công nhân của nhiều nhà máy trong khu công nghiệp ở TP Phủ Lý và nhiều học sinh, giáo viên.

Trước diễn biến dịch vẫn còn phức tạp, Hà Nam đang nỗ lực kiểm soát,

tế, khu cách ly y tế; tham gia đi chợ giúp các hộ gia đình ở khu vực phong tỏa; cử 138 cán bộ Hội tham gia hỗ trợ lực lượng y tế đi đến từng hộ dân xét nghiệm sàng lọc Covid-19; hỗ trợ tại các điểm tiêm vaccine cho người dân và tham gia truy vết F1. Các cấp Hội Phụ nữ thành phố cũng trực tiếp ủng hộ cho nhân dân vùng dịch 5,5 tấn rau củ quả và nhu yếu phẩm như mì tôm, trứng gà, gạo, dầu ăn, bột canh, nước mắm...

Bà Trương Thị Hải Thịnh, Trưởng ban Phong trào, Hội LHPN tỉnh Hà Nam cho biết, trước diễn biến của đợt dịch bùng phát trở lại tại Hà Nam, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các cấp chủ

Thuộc diện biên dịch văn còn phức tạp, Hà Nam đang nỗ lực kiểm soát, cố gắng không để dịch lây lan rộng trong các khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Theo bác sĩ Phòng, phương châm chống dịch của Hà Nam là xét nghiệm nhanh, phong tỏa gọn, chặt, thần tốc truy vết, kết hợp tiêm chủng. Trong 10 ngày qua, công tác xét nghiệm sàng lọc F0 trên địa bàn được triển khai sâu rộng, triệt để với sự giúp sức của gần 600 cán bộ, nhân viên y tế các tỉnh, thành: Hà Nội, Bắc Giang, Ninh Bình, Nam Định cùng lực lượng của quân đội, công an và các lực lượng khác. Tỉnh cũng đã chuyển công năng BV Lao và bệnh phổi Hà Nam 100 giường thành BV chuyên thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19. Đồng thời, kích hoạt BV dã chiến số 1 tại BV Đa khoa tỉnh Hà Nam cơ sở 2, có 300 giường. Đặc biệt, TP Phủ Lý cũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để chống dịch.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, theo bà Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Phủ Lý, từ ngày 19/9 (khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn Phủ Lý) đến nay, Hội LHPN thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Hội đã phối hợp với Đài Phát thanh TP Phủ Lý phát 128 bài viết về cách tự chăm sóc khi cách ly tại nhà đối với các trường hợp F1, F2 và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, Hội LHPN thành phố đã thăm, tặng quà chốt kiểm dịch y

Nam, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các cấp chủ động tuyên truyền công tác phòng chống dịch tới cán bộ, hội viên, phụ nữ; vận động người dân nghiêm túc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện giãn cách theo tinh thần Chỉ thị 16. Ngoài ra, thời gian này, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực quyền góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm chia sẻ với tuyến đầu chống dịch cũng như các khu cách ly tập trung. Cụ thể, Hội LHPN tỉnh đã vận động nguồn lực hỗ trợ huyện Lý Nhân lương thực, thực phẩm trị giá 15 triệu đồng; thăm và tặng quà địa điểm cách ly 258 công dân từ TPHCM về tại Khu cách ly y tế tập trung Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam các nhu yếu phẩm như mì tôm, trứng, sữa, lạc, dầu ăn... trị giá trên 30 triệu đồng.

“Từ ngày 20/9 đến nay, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã chủ động phối hợp tham gia vào công tác phòng chống dịch như thăm hỏi, động viên các chốt kiểm dịch, tham gia nấu cơm cho khu cách ly, tổ chức giúp các hộ dân trong khu phong tỏa thu hoạch lúa mùa. Vận động ủng hộ tiền mặt cho công tác phòng chống dịch trên 173 triệu đồng; ủng hộ hơn 10 tấn hàng hóa các loại như gạo, rau, mì tôm, bánh đa, trứng gà... cho khu cách ly, các hộ dân thuộc khu phong tỏa. Bên cạnh đó, vận động cán bộ, hội viên làm 4.360 tấm chắn giọt bắn ủng hộ cho các chốt gác phòng chống dịch”, bà Thịnh chia sẻ.